

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๓๕๗๕



ถึง กรม / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา / สถาบันพระบรมราชชนก / หน่วยงานของรัฐ
ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข / องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข /
องค์การเภสัชกรรม / สำนักงานรัฐมนตรี / หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข /
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ /
โรงพยาบาลชุมชน / สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา รวมทั้งสิ้น ๘ หลักสูตร / เรื่อง ประกอบด้วย ๑) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) ๒) หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใสใจสะอาด “Youngster with good heart”) ๓) หลักสูตรกลุ่มทหารและตำรวจ (หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการกลุ่มทหารและตำรวจ) ๔) หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ๕) หลักสูตรโค้ช (โค้ชเพื่อการรู้คิดด้านทุจริต) ๖) เรื่อง การดำเนินทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ๗) เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี และ ๘) เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ และน้ำบาดาล และได้พัฒนาระบบแพลตฟอร์มด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform) เพื่อเป็นการรองรับการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ทั้ง ๘ หลักสูตร / เรื่อง ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และปรับใช้ในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน พร้อมทั้งเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มด้านทุจริตศึกษา และให้ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำมาพัฒนาออกแบบระบบในระยะต่อไป อันจะเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการศึกษาสู่การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ซึ่งสามารถส่งข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สามารถเรียกดูหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ทั้ง ๘ หลักสูตร / เรื่อง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มด้านทุจริตศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงระบบฯ ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามลิงก์ย่อ <https://moph.cc/sUPr8Wn64> หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

